

Số: 258/LĐLĐ-TGNC
Về việc báo cáo định kỳ thông tin dư luận xã hội
trong đoàn viên, CNVCLĐ.

Ninh Bình, ngày 14 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: LĐLĐ các huyện, thành phố; các công đoàn ngành

Thực hiện Công văn số 4946/TLĐ-TG ngày 12/9/2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc báo cáo định kỳ thông tin dư luận xã hội trong đoàn viên, CNVCLĐ; Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị LĐLĐ các huyện, thành phố, các công đoàn ngành triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh triển khai Kết luận 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Hướng dẫn 167-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”; khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời giải quyết những tâm tư, kiến nghị, bức xúc trong đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

2. Có các giải pháp đổi mới công tác nắm bắt dư luận xã hội, ứng dụng tốt công nghệ, mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube, Viber...) để tham gia các hội, nhóm của CNLĐ; chủ động nắm việc thực hiện chế độ, chính sách, việc làm, thu nhập, tiền lương... của người lao động; từ đó có các căn cứ đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn trong việc xây dựng cơ chế, chính sách đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động.

3. Phân công, bố trí cán bộ theo dõi, tham mưu, nắm bắt xử lý thông tin dư luận xã hội trong đoàn viên, người lao động. Chủ động, tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, báo cáo và đề xuất các giải pháp tuyên truyền, định hướng dư luận.

Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công) trước **ngày 20 hàng tháng** về tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng dư luận xã hội trong đoàn viên, người lao động. Trường hợp phát sinh các vụ việc phức tạp, nhạy cảm cần có báo cáo nhanh với các cấp có thẩm quyền và Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Website)
- Lưu: VT, TG-NC

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Trần Kim Long